



# Thái Bình

## Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

**SỐ 619**  
**Chủ nhật**  
**Ngày 10 - 11 - 2019**

TÒA SOẠN:  
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH  
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544  
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn  
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

**ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG**

# Làm giàu từ trồng hoa, cây cảnh

(Xem trang 4)



Hoa đồng tiền dễ trồng, mang lại thu nhập cao cho người dân xã Hồng Việt (Đông Hưng).

## Tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp



Trang 2

## KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP Thất thu ngân sách nhà nước



Trang 5

## VŨ THƯ Gỡ khó về đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp

(Xem trang 3)



## LÀNG KHÔNG CẤY LÚA



Trang 6

# Tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp

■ ĐÀO QUYÊN

Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh được tổ chức vào đầu tháng 11 vừa qua là dịp để đội ngũ báo cáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện về kỹ năng; phát hiện và tôn vinh những báo cáo viên xuất sắc; tạo tiền đề tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên toàn tỉnh trong thời gian tới.

Tham gia hội thi có 12 thí sinh là các báo cáo viên đã đạt giải cao tại hội thi báo cáo viên do các huyện ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức. Các thí sinh trải qua 2 phần thi: thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Sau 2 phần thi, với tinh thần nghiêm túc, sự chuẩn bị công phu, các báo cáo viên đã thể hiện tốt phần thi của mình, tạo được sự chú ý và lôi cuốn người nghe. Trong phần thi thuyết trình, các báo cáo viên đã thể hiện sự sáng tạo trong dẫn dắt vấn đề, thu hút sự chú ý người nghe, tự tin, diễn đạt mạch lạc, truyền cảm. Nhiều báo cáo viên có phong cách diễn đạt tự nhiên, lời cuốn, truyền cảm như thí sinh Nhâm Mạnh Hùng, báo cáo viên Đảng bộ xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng với chuyên đề “Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng”; nắm chắc vấn đề, thoát ly giáo án như thí sinh Tô Xuân Trường, Phó Trưởng phòng PC07, Đảng bộ Công an tỉnh với chuyên đề “Nguyên tắc, trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy”. Đặc biệt, trong phần thi trả lời câu hỏi, các thí sinh đều trả lời đúng trọng tâm, tập trung vào những giải pháp để đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Các thí sinh tham gia dự thi đều sáng tạo trong trình chiếu hình ảnh, liên hệ sát tình hình thực tế và lựa chọn ví dụ có tính giáo dục cao. Nhiều nội dung dự thi sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay, như chuyên đề về: Phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại gia đình để xây dựng quê hương sáng, xanh, sạch; Nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 30/1/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường



Hội thi báo cáo viên giỏi góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng.

giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo; Văn hóa ứng xử của thanh thiếu niên trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay...

Chị Nguyễn Thị Tô Lịch, học viên khóa K58B1, Trường Chính trị tỉnh cho biết: Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết là công việc khó và khô. Thế nhưng, tôi rất bất ngờ vì nhiều báo cáo viên thuyết

trình rất hay, có liên hệ thực tế phong phú và minh chứng cụ thể khiến cho bài thuyết trình không hề khô khan, lại thu hút sự quan tâm, chú ý của người nghe. Qua hội thi này, tôi đã hiểu được tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống làm sao đúng, trúng, hiệu quả không dễ, cần sự tận tụy, tâm huyết, sáng tạo không ngừng nghỉ của những báo cáo viên. Còn với chị Đỗ Thị Cam, cán bộ tuyển sinh Trường Đại học Thái Bình cảm nhận: Tôi đến xem, cổ vũ cho các thí sinh tham gia hội thi và không bỏ lỡ phần thi nào và thấy rằng tại hội thi các báo cáo viên ai truyền đạt

cũng rất hay, rất thu hút người nghe. Qua các phần thi cho thấy, hầu hết các thí sinh đã cố gắng, chuẩn bị chu đáo trong việc soạn đề cương thuyết trình, bố cục chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, có sự gắn kết trong quá trình thuyết trình, liên hệ với tình hình thực tiễn. Tất cả các thí sinh đều sử dụng trình chiếu powerpoint trong quá trình thuyết trình, góp phần nâng cao hiệu quả của bài thuyết trình. Ngoài ra, các thí sinh còn thể hiện được bản lĩnh chính trị, sự tâm huyết, nhiệt tình và niềm đam mê với công tác tuyên truyền miệng. Đối với các thí sinh dự thi, cuộc thi thực sự là dịp để các báo cáo viên có điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp truyền đạt. Ông Nhâm Mạnh Hùng cho biết: Thông qua hội thi lần này, tôi học được rất nhiều kinh nghiệm từ những thí sinh ở các đơn vị khác. Đó sẽ là những yếu tố quan trọng để tôi đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Hội thi báo cáo viên giỏi là đợt sinh hoạt chính trị, là một đợt thi tài, có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, công nhận và tôn vinh đội ngũ báo cáo viên các cấp. Qua hội thi cũng là dịp để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thuyết trình, tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh. Đồng chí đề nghị sau hội thi, các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, đưa hoạt động của báo cáo viên ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả.

## Nét đẹp đồng quê

■ NGUYỄN TƯỜNG THUẬT  
Thụy Văn, Thái Thụy

*Đồng đẹp thế và nông nân đến thế  
Lúa chín vàng tươi nhuộm sáng cả trời chiều  
Chim chiêm chiêm giọng ríu ran thánh thót  
Hòa tiếng sáo diều no gió rớt trong veo.*

*Đồng đẹp thế, mê hoặc người đến thế  
Vượt năm nắng muời mưa người mong ngóng đợi chờ  
Làm cỏ, bón phân, trừ sâu, diệt chuột...  
Nay lúa chín ngập đồng mà ngô trong mơ.*

*Đồng đẹp thế, gọi nhớ về quá khứ  
Nhớ lắm - ngày xưa làng xơ xác tiêu điều  
Làm quần quật mà mong mùa chẳng thấy  
Cây lúa sống phật phờ, người đói khổ gieo neo.*

*Đồng đẹp thế và đáng yêu đến thế  
Xây dựng mới nông thôn cuộc sống khác xưa rồi  
Ngô lúa khoai dưa... tốt đầy đồng ngập bãi  
Đường nhựa, nhà tầng, điện thấp sáng nơi nơi...*



*Đồng đẹp quá! Quê hương mình đẹp quá!  
Dân yêu nước, yêu quê, nguyện theo Đảng trọn đời  
Vượt muôn khó khăn, vượt nghìn gian khổ  
Lớp lớp cháu con xây quê mãi đẹp giàu  
Để đồng đất quê mình đẹp mãi đến muôn sau.*

**VŨ THƯ**

# Gỡ khó về đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp

■ QUỲNH LƯU

**Thị trường tiêu thụ ổn định là yếu tố then chốt quyết định giá trị sản phẩm và tính bền vững của từng loại cây trồng, vật nuôi. Nhận thức rõ điều đó, nhiều năm qua, huyện Vũ Thư chú trọng khâu tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên đây vẫn là “bài toán” khó đối với ngành Nông nghiệp địa phương.**

Xã Vũ Đoài hiện có nhiều nông sản đặc thù như dưa bao tử, cá lồng, trứng gà sạch, ngô ngọt, ớt... Ông Đỗ Hữu Khiêm, Chủ tịch UBND xã Vũ Đoài cho biết: Từ 10 năm trước, xã đã vận động bà con chuyển đổi từ trồng lúa, ngô tẻ cho giá trị thấp sang trồng ngô ngọt, ớt chỉ địa, ớt chỉ thiên, dưa bao tử... Yếu tố cốt lõi để bà con đồng thuận thực hiện là địa phương chủ động liên kết với các doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Có năm được mùa, được giá, sản phẩm được bao tiêu thuận lợi, nông dân thu về 10 - 15 triệu đồng/sào/vụ ớt, bà con rất phấn khởi. Xã còn rất nhiều sản phẩm “đặc sản” như chuối tây (với diện tích 20ha đất bãi), cá lồng sông Hồng (tại 73 lồng bè của gia đình ông Chiếu), trứng gà sạch (với 16.000 con gà đẻ tại trang trại của gia đình ông Trảng)... Tuy nhiên, hiện sản phẩm nông sản này đều do các hộ gia đình tự tiêu thụ ra thị trường nên đầu ra và giá thành chưa ổn định, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, chăn nuôi và tâm lý của nông dân.

Ông Hoàng Văn Ngung, thôn Gián Nghị, xã Song An chia sẻ: Mấy chục năm gắn bó với đồng ruộng, tôi đã được chứng kiến nhiều vụ thiệt hại cho nông dân khi đầu ra sản phẩm bấp bênh. 15 năm trước, thôn tôi phát động bà con trồng 10ha giống dưa hấu mới “Hắc mỹ nhân”. Chất đất phù hợp, dưa hấu cho quả to từ 4 - 8kg/quả, chất lượng quả tốt. Tuy nhiên, do không có đầu mối tiêu thụ ổn định nên bà con buộc phải tự bán tại các chợ nhỏ lẻ. Dưa nhiều, nhưng người mua ít nên ế ẩm. Những hộ có lao động thì cho dưa hấu lên xe thô chở đi bán rong khắp nơi, vất vả mà giá quá rẻ; nhiều hộ chán nản không đi bán, xếp dưa hấu ở góc nhà, để mặc cho dưa thối hoặc cho bò ăn. Vụ dưa năm sau, cả thôn không ai dám trồng dưa



Hầu hết các sản phẩm của nông dân Vũ Thư được tiêu thụ qua các thương lái.

hầu nữa... Hoặc các sản phẩm khoai tây, dưa lê... từ trước đến nay đều do nông dân tự tiêu thụ cho thương lái nhỏ lẻ nên tình trạng ế hoặc rớt giá xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại lớn cho nông dân.

Huyện Vũ Thư có trên 13.100ha đất nông nghiệp và 1.650ha đất mặt nước nuôi trồng thủy sản. Quay vòng các vụ, trung bình mỗi năm, huyện có khoảng 15.000ha lúa, 8.500ha rau màu, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt khoảng 8.200 tấn/năm. Trên địa bàn có đa dạng các loại cây trồng và con vật nuôi, trong đó có nhiều loại cây ăn quả, cây rau màu cho giá trị kinh tế cao như: ổi, bưởi, cam, quýt (Hồng Lý, Bách Thuận); rau màu như rau gia vị, bí xanh, súp lơ, cà chua, cải bắp (Trung An, Vũ Văn, Hồng Phong, Hồng Lý). Tuy nhiên, thực tế

những năm qua, toàn huyện mới chỉ có một vài địa phương, hộ gia đình đã có ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ở các vùng sản xuất tập trung như vùng 126ha bắp cải xen đất dâu vào vụ đông tại xã Hồng Phong; các mô hình sản xuất ớt, dưa leo, bí xanh, rau cải AUK có quy mô 3 - 5ha/mô hình tại xã Vũ Đoài, Duy Nhất, Song Lăng, Tân Phong... Trên địa bàn huyện có Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu Trần Vinh (Hải Dương), Công ty Cổ phần Chế biến nông sản - Thương mại dịch vụ Thanh Nhân (Quỳnh Phụ) và một số doanh nghiệp nhỏ khác thường xuyên liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Còn lại, việc tiêu thụ toàn bộ lượng sản phẩm nông nghiệp khác của huyện chủ yếu do nông dân thực hiện “tự sản, tự tiêu” thông qua thương lái trên thị trường nội địa trong và ngoài tỉnh. Điều này đã từng xảy ra và còn tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây thiệt hại cho nông dân khi sản xuất các mặt hàng nông nghiệp: đầu ra bấp bênh, sản phẩm tồn đọng, dư thừa, phụ thuộc, dễ bị ép giá...

Ông Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Thực tế từ trước đến nay, huyện và các xã rất chú trọng khâu liên kết với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp tại địa bàn, tuy nhiên, luôn gặp nhiều khó khăn từ cả hai phía: doanh nghiệp và nông dân. Doanh nghiệp thì luôn yêu cầu chất lượng sản phẩm cao, quy mô sản xuất lớn, giá thành thấp, vận chuyển thuận lợi, trong khi nông dân thì ngược lại: chưa tuân thủ nghiêm quy định hợp đồng, có khi bán chui ra thị trường khi thấy giá thị trường cao hơn giá hợp đồng đã ký kết; không thống nhất được giá bán với doanh nghiệp; sản xuất quy mô nhỏ, không đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng sản

**Ông Đặng Hồng Kỳ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư**



Những năm qua, huyện rất chú trọng, thường xuyên thu hút doanh nghiệp vào địa bàn để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng; tổ chức quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; vận động nông dân áp dụng quy trình sản xuất cây trồng, vật nuôi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP. Các đơn vị, địa phương của huyện cũng sẽ tăng cường thu hút, kết nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài tỉnh tham gia khâu liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

**Bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc Phát triển kinh doanh miền Bắc, Tập đoàn Central Group Việt Nam - BigC Việt Nam**



Tập đoàn chúng tôi hiện có hệ thống bán lẻ tại 46 tỉnh, thành phố với trên 4.000 đơn vị trở thành đối tác cung cấp sản phẩm cho Tập đoàn. Chúng tôi thấy huyện Vũ Thư có rất nhiều nông sản độc đáo, trong đó nhiều sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu hoặc có mặt tại siêu thị của chúng tôi như: ổi, dưa các loại, ngô ngọt, bưởi... Chúng tôi rất mong huyện là cầu nối liên kết nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, giúp chúng tôi ổn định sản phẩm để kinh doanh.

**Bà Trần Thị Ao, xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư**



Trước kia, chỉ bán lẻ trên thị trường, nhiều năm chúng tôi gặp tình trạng bấp bênh giá hoặc không thể tiêu thụ được, ủ làm phân bón. Mấy năm nay, có doanh nghiệp tiêu thụ ổn định sản phẩm nên hàng năm chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất bắp cải, quay vòng nhiều lứa, rất yên tâm vì đã có đơn vị tiêu thụ. Giá bán do sự thỏa thuận của người dân và doanh nghiệp nên hai bên đều có lợi.



phẩm... Mặc dù nhiều HTX NN trên địa bàn đã đứng ra làm cầu nối liên kết giữa người dân với doanh nghiệp nhưng công tác bao tiêu sản phẩm nông nghiệp ổn định theo hướng bền vững vẫn luôn là bài toán khó. Mặc dù vậy, huyện và các địa phương vẫn luôn nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Gần đây nhất, huyện đã tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Central Group Việt Nam - BigC Việt Nam về việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt các loại rau, củ, quả, sản phẩm vụ đông năm 2019. Kết quả bước đầu, đã thu hút được doanh nghiệp quan tâm tới nhiều sản phẩm của bà con và mở ra nhiều triển vọng về hợp tác, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.



Thu mua dưa hồng cho nông dân xã Minh Quang (Vũ Thư).



# Làm giàu từ trồng hoa, cây cảnh

■ LƯU NGẪN

**Nhờ chủ động chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như hoa, cây cảnh, nhiều nông dân xã Hồng Việt (Đông Hưng) có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.**

**X**ã Hồng Việt có tổng diện tích đất nông nghiệp 482,8ha, đất canh tác có đặc điểm là manh mún, nằm xen lẫn trong khu dân cư. Trước thực tế thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp, xã Hồng Việt đã thực hiện dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời mạnh dạn chuyển đổi diện

tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây cảnh và các cây có giá trị kinh tế cao để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Từ năm 2008 trở lại đây, phong trào trồng hoa, cây cảnh được nhân rộng cả về diện tích và chủng loại cây. Đến nay, toàn xã có 105,9ha chuyển đổi từ cây lúa sang trồng hoa, cây cảnh. Các loại hoa, cây cảnh được trồng chủ yếu gồm: hoa hồng, hoa cúc, đồng tiền, thược dược..., các loại hoa giỏ treo (hoa pháo, dạ yến thảo, ngọc thảo, cẩm chướng lùn...); cây công trình (trúc quân tử, ngọc lan, mẫu đơn...). Sản phẩm hoa, cây cảnh của Hồng Việt được các thương lái khắp nơi trong cả nước tìm đến thu mua.

Với nhiều năm kinh nghiệm trồng hoa, anh Hà Văn Đỉnh, thôn Quán Thôn cho biết: Xã hội phát triển, đời sống của người

dân nâng cao nên nhu cầu chơi hoa, sử dụng hoa cũng tăng cao. Vì vậy, bên cạnh diện tích đào, quất là những cây truyền thống, vài năm trở lại đây tôi trồng thêm nhiều loại hoa khác và cây công trình với tổng diện tích 1 mẫu. Từ trồng hoa, cây cảnh mang lại cho gia đình tôi thu nhập khoảng 400 triệu đồng/năm.

Là hộ tiên phong đưa cây hoa đồng tiền về trồng, ông Nguyễn Đức Thảo, thôn Quán Thôn cho biết: Là giống hoa ưa thời tiết se lạnh nên đồng tiền chỉ được trồng ở vụ đông. Tuy là cây gối vụ nhưng đây lại là cây trồng cho giá trị kinh tế cao, dễ chăm sóc. 6 luống hoa đồng tiền trồng trên 240m<sup>2</sup> với khoảng 6.000 khóm đang được thương lái đến mua với giá 20.000 đồng/khóm, sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi 80 triệu đồng, trong thời gian 3 tháng.

Với 2 mảnh vườn được chuyển đổi từ cấy lúa kém hiệu quả, gia đình ông Thảo trồng hàng trăm loại hoa, cây cảnh, cây công trình. Riêng dịp tết này, vườn nhà ông cung cấp khoảng 4 vạn cây hoa, trong đó chủ lực là đồng tiền, hoa hồng. Ông Thảo chia sẻ thêm: Trồng hoa tuy vất vả nhưng cho thu nhập cao hơn rất nhiều các loại cây nông nghiệp khác. Năm 2018, trừ mọi chi phí, từ 1,4 mẫu vườn tôi bỏ túi 800 triệu đồng. Năm nay, thời tiết thuận lợi, giá bán cây các loại cao hơn nên dự kiến thu nhập đạt gần 1 tỷ đồng.

Xác định việc trồng hoa, cây cảnh đang là hướng đi phù hợp với điều kiện địa phương và mang lại hiệu quả cao cả về kinh tế và xã hội, xã đã quy hoạch vùng sản xuất hoa; hàng năm, Hội Nông dân xã phối hợp với các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Ngoài tổ chức các lớp tập huấn, Hội Nông dân đứng ra cung ứng phân bón trả chậm, tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm liên xã để hội viên trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau về kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa, tìm đầu ra cho sản phẩm. Nông dân Hồng Việt cũng khá nhanh nhạy trong tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, tích cực đưa cây trồng mới, có giá trị cao, áp dụng các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất. Nhiều hộ đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới phun sương vừa giảm công lao động, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, bảo đảm sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Tuy còn hơn hai tháng nữa mới đến tết Nguyên đán Canh Tý nhưng với những người trồng hoa, cây cảnh ở Hồng Việt, tết đang tới rất gần khi hàng ngày cần mẫn, cặm cụi chăm chút cho từng gốc cây, chậu hoa và hồi hộp đón chờ thành quả sau một năm vất vả của mình. Mang sắc xuân từ những hoa thơm, quả ngọt đến với muôn nhà, những người nông dân Hồng Việt hôm nay còn lan tỏa tinh thần cần cù, yêu lao động, "có sức người sỏi đá cũng thành cơm" với những mảnh vườn mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm.



Năm 2018, vườn hoa, cây cảnh của gia đình ông Nguyễn Đức Thảo, thôn Quán Thôn, xã Hồng Việt (Đông Hưng) cho thu nhập 800 triệu đồng.

## KHAI THÁC CÁT TRÁI PHÉP

# Thất thu ngân sách nhà nước

■ MINH NGUYỆT

Lợi nhuận thu được từ việc khai thác cát là rất lớn nên nhiều người bất chấp quy định của pháp luật để trục lợi, gây lãng phí tài nguyên khoáng sản và thất thoát nguồn thu ngân sách. Vậy, giải pháp nào xử lý dứt điểm tình trạng này để nguồn tài nguyên cát được khai thác hợp lý, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, chống thay đổi dòng chảy gây sạt lở bờ sông và chống thất thu ngân sách nhà nước.

### Thực trạng khai thác cát

Cách đây gần 1 tháng, trên sông Hồng, đoạn từ Côn Nhì, xã Hồng Tiến đến xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, việc khai thác cát diễn ra khá rầm rộ. Theo người dân phản ánh thì hầu như ngày nào ở khúc sông Hồng này cũng có tàu khai thác cát, hôm ít thì 3 - 4 tàu, hôm nhiều thì 7 - 8 tàu, to, nhỏ đủ loại tàu thuyền ra vào khai thác, vận chuyển cát từ sáng đến tận chiều tối. Cũng trên dòng sông Hồng, đi ngược trở lại một số xã duyên giang thuộc địa phận của huyện Vũ Thư, tuy tình trạng khai thác cát trên sông không diễn ra như cách đây 2 - 3 năm trở về trước nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra. Bà Trần Thị Hoa, người dân xã Duy Nhất cho biết: Việc khai thác cát lậu thường diễn ra cả đêm nếu lực lượng chức năng không đi tuần, truy quét. Mỗi năm huyện tổ chức ra quân vài lần truy quét "cát tặc" nhưng khi có đoàn kiểm tra thì con sông bình yên, bồi dường như chủ của các tàu thuyền đã biết trước lịch ngày nào đoàn đi kiểm tra nên dừng hoạt động. Nếu tình trạng khai thác cát trái phép không được ngăn chặn, thì chẳng bao lâu nữa dòng sông sẽ "nuốt" hết cả ruộng đồng, nhà cửa của người dân chúng tôi. Đằng sau hành động khai thác cát kiểu vô tội vạ như vậy đã kéo theo rất nhiều hệ lụy khó lường. Có thể nói tình trạng khai thác cát trong thời



Các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông.

gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã giảm rõ rệt, không ồ ạt như trước. Tuy nhiên vẫn có những cá nhân lén lút khai thác cát trái phép đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Mới đây nhất, ngày 24/10, trên tuyến sông Hồng đoạn qua địa phận xã Vũ Vân (Vũ Thư), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã tạm giữ 8 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép. Thời điểm phát hiện bắt giữ, những người trên tàu đều thuộc tỉnh Nam Định đã không xuất trình được giấy phép khai thác cát do cơ quan nhà nước cấp phép và thừa nhận đã khai thác trái phép.

### Hệ lụy khai thác cát trái phép

Tình trạng "chảy máu tài nguyên", lợi dụng những khe hở của pháp luật để

khai thác cát vô tội vạ, không phép, vượt phép, khai thác núp bóng dưới nhiều hình thức... Nạn khai thác nằm ngoài tầm kiểm soát không những làm thất thoát tài nguyên của đất nước, gây thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước mà còn để lại nhiều hệ lụy về sau như: hiện tượng sạt lở vùng bờ, phá vỡ khả năng bồi đắp theo dòng chảy tự nhiên về phía hạ lưu, một trong những nguyên nhân bồi đắp không phù hợp cũng như gây sạt lở cửa biển, bờ sông. Đó cũng là nguyên nhân góp phần làm mất khả năng chống chịu trước sự thay đổi của khí hậu. Đặc biệt, với mức độ khai thác đáng báo động như thời gian qua thì nguồn tài nguyên cát sẽ không còn cho thế hệ sau. Theo bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa

bàn tỉnh Thái Bình thì mỗi mét khối cát san lấp, bao gồm cả cát nhiễm mặn có giá là 59.000 đồng, còn đối với cát đen dùng trong xây dựng là 70.000 đồng/m<sup>3</sup>. Ngoài ra, mỗi mét khối cát phải nộp nhiều loại thuế, phí khác. Chính vì số tiền lớn như vậy nên tình trạng khai thác cát trái phép cứ ngày càng gia tăng.

### Siết chặt quản lý

Trong định hướng phát triển, tỉnh luôn xác định tài nguyên cát lòng sông là một trong những nguồn tài nguyên chiến lược cần được bảo vệ chặt chẽ, khai thác hợp lý và có hiệu quả để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản cát, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh cấp 15 giấy phép khai thác khoáng sản cát ở 11 mỏ cát lòng sông, 4 mỏ cát ven biển. Tính từ năm 2011 đến tháng 6/2019, tổng số tiền thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền giao khu vực biển phải nộp ngân sách nhà nước của tỉnh là trên 262 tỷ đồng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, từ năm 2011 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 385 trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh, với số tiền phạt trên 3 tỷ đồng. Cùng với đó, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND năm 2019 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đây cũng là một trong những biện pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác cát trái phép và đưa hoạt động khai thác cát cũng như các tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh đi vào nền nếp theo đúng quy định của nhà nước.



# LÀNG KHÔNG CẮY LÚA

■ QUANG VIỆN

“Mang tiếng” là làng ở tỉnh thuần nông nhưng đôi bàn tay người dân Quang Lang, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy chỉ quen với mái chèo khua sóng dữ mà chẳng hề biết nâng đọt mạ cấy xuống cánh đồng đất bãi ven sông, họ lấy sinh nghệ chất vị mặn mòi của biển làm muối, đánh bắt cá tôm làm mắm, theo con nước đu thuyền trong lộng ngoài khơi... Người dân Quang Lang có đời sống tinh thần phong phú, hầu như quanh năm làng có lễ hội, đặc biệt lễ hội phồn thực “Ông Đùng, bà Đà”; rước “Cầu vọng”; “Rước nước, reo ống”; “Vật trâu ba đình” và tục thờ bà chúa Muối...



Làm muối, đánh bắt cá tôm, chế biến hải sản là “sinh nghệ” của nhân dân làng Quang Lang.

Làng Quang Lang có tên nôm là làng Góp, dân gian truyền tụng Quang Lang là “làng nguyên chất” của ngư dân ven biển của cả nước bởi có nét đặc trưng nghề truyền thống là diêm nghiệp và ngư nghiệp, tuyệt nhiên làng không cấy lúa. Diêm nghiệp gắn với tục thờ bà chúa Muối, bà chúa có tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, đệ tam cung phi nhà Trần. Ngư nghiệp chủ yếu là đánh bắt và chế biến hải sản. Diêm nghiệp và ngư nghiệp có cội nguồn hình thành và phát triển gắn chặt với lịch sử của làng cùng các tục lệ kiêng kỵ và những lễ hội làng đặc sắc.

Từ thời nhà Lê, thế kỷ XV, làng Quang Lang được chia làm 3 thôn (thôn Đông, thôn Đoài và Tam Đông), trải qua bao thăng trầm của lịch sử, làng Quang Lang vẫn giữ “nguyên chất” một làng quê của biển, tuy vẫn mang hình thái của làng nhưng Quang Lang không có bất cứ hoạt động nào liên quan đến sản xuất nông nghiệp. Quang Lang đất không rộng nhưng dân số khá đông vì thế diện tích nhà ở cho mỗi hộ dân ở Quang Lang rất khiêm tốn. Đi trong làng có cảm giác như đang len lỏi trong phố cổ chật hẹp. Đặc trưng lao động dễ nhận thấy là đàn ông đi biển, phụ nữ, trẻ em ở nhà tham gia chế biến hải sản... Trong chuyến điền dã mới đây về làng Quang Lang tìm hiểu về một số tục lệ kiêng kỵ đi biển của ngư dân, tôi được bà Tạ Thị Thảo, 86 tuổi, thôn Quang Lang Đông, người dành nhiều tâm sức đóng góp cho hoạt động phục dựng các lễ hội làng Quang Lang như tục thờ bà chúa Muối, lễ hội ông Đùng, bà Đà và nhiều nghi lễ dân gian khác... dẫn đi tham quan các di tích lịch sử đến bà chúa Muối, chùa Hưng Quốc, miếu Ba Thôn, từ đường Nguyễn Hữu, Nguyễn Khắc... Đến thăm từ đường Nguyễn Hữu ở thôn Quang Lang Đông, nơi phụng thờ tổ nghề cá Quang Lang nổi bật giữa từ đường là đôi câu đối tạm dịch là:

Mở đất khai trang xây nhất miếu  
Đóng thuyền, truyền nghiệp dựng tam thôn

Truyền ngôn, thời kỳ loạn 12 sứ quân, ông tổ nghề cá Quang Lang là Nguyễn Hữu Thắng vốn là “con độc” trong gia đình nho giáo trấn Sơn Tây, chẳng may bố mẹ mất sớm, ông thả thuyền trôi theo dòng sông rồi dạt vào vùng đất bên bờ biển này. Đêm ấy trên thuyền, ông nằm mộng chiêm bao thấy thần linh hiện lên mách bảo dựng nghiệp đất này sẽ “đa đê phúc lộc”. Sáng dậy, ngắm vùng đất bồi trù mật, ông bèn theo lời chỉ dạy của thần linh dựng lều mưu sinh. Vài ngày sau, dân chài ở khắp nơi nườm nượp kéo đến quần tụ cùng ông thành xóm vạn chài. Vốn có chút kinh nghiệm đánh bắt cá thuở còn bên cha theo học nghề ở làng cũ, ông truyền dạy cho mọi người. Thiên nhiên ưu đãi, cá tôm có thừa, khổ nỗi mọi người trong làng vẫn đói vì không có gạo ăn, ông liền chặt thân cây Báng (tên chữ là Quang Lang) đập dập, lấy bột trong thân cây làm bánh ăn thay cơm gạo. Mọi người học theo ông và cái tên Quang Lang cũng hình thành từ ngày ấy. Theo tài liệu khảo cứu về tục thờ bà chúa Muối, thời nhà Trần, đời vua Trần Anh Tông (1293 - 1314), ở trang Quang Lang có gia đình bốn đời làm nghề muối, chồng là Nguyễn Văn Minh, vợ là Tạ Thị Kiều, gia đình hòa thuận, “xóm dưới, làng trên” tôn kính, hiềm nỗi đã ngoại tứ tuần mà chưa có con. Một đêm, gió đông thổi nhẹ, trăng dát vàng đáy nước, bà Kiều ngủ mơ nuốt được ánh trăng vàng. Từ đó bà mang thai, đến kỳ mãn nguyệt, bà sinh hạ một nữ nhi gương mặt sáng như trăng rằm, mắt lá rằm, lông mày lá liễu, môi đỏ như son. Nhớ lại giấc mộng, bà liền đặt tên con là Nguyệt Ánh (ánh trăng). Nguyệt Ánh càng lớn càng xinh đẹp, mỗi khi có ra đồng muối cùng mẹ cha, mây trắng kết trên đầu thành chiếc lọng khổng lồ che kín ruộng muối. Không có nắng, nước

biển không kết tinh thành muối nên dân làng oán thán. Cha mẹ Nguyệt Ánh biết chuyện ngày đêm sầu não, thương con phải quanh quẩn trong nhà, chỉ biết giấu trong lòng. Một ngày nọ, cha Nguyệt Ánh đóng chiếc thuyền để Nguyệt Ánh mang muối đi bán ở các trấn thành cho khuây khỏa. Rồi một ngày, thuyền muối của Nguyệt Ánh đến kinh đô Thăng Long, trời đang vàng nắng bỗng đám mây ngũ sắc kéo đến che kín thuyền của Nguyệt Ánh, thuyền đi đến đâu, lọng mây đi theo đó, đám trẻ đang chơi đùa bên

sông thấy lạ liền hát khúc đồng dao: “Ông Trời năm sắc/Che đóa phù dung/Dời bến Triều Đông/Trần vương biết hay không?”. Khúc hát đồng dao của lũ trẻ cứ lặp đi lặp lại, vang đến tận cung đình. Vua Trần Anh Tông đang thiết triều nghe thấy khúc đồng dao cũng thấy lạ, liền sai thị vệ ra ngoài nắm tình hình. Thị vệ thấy cảnh đám mây ngũ sắc lạ lùng che thuyền cho người con gái bán muối, gương mặt đẹp tựa Hằng Nga cùng khúc đồng dao đầy ý nhắn gửi nhà vua mà lũ trẻ đang hát râm ran liền về cung bẩm báo. Vua Trần Anh Tông bèn sai kiệu rồng ra bến sông rước người con gái về cung. Chợt nhìn thấy nhan sắc Nguyệt Ánh đẹp tựa trăng rằm, tiếng oanh tựa chuông vàng, vua lấy làm ưng ý liền lập làm đệ tam cung phi. Nguyệt Ánh hầu cận vua Anh Tông trong ngọc ngà, nhưng lựa nhưng chốn phồn hoa chẳng làm Nguyệt Ánh vui. Tiếng oanh vàng như thưa nhạt bởi nỗi lòng khắc khoải nhớ quê, nhớ cánh đồng muối Tam Đông chiếu tà đổ bóng nhuộm vàng khay muối trắng. Bỗng nghe tin thân phụ Nguyệt Ánh bạo bệnh qua đời, Nguyệt Ánh xin vua cho về quê chịu tang. Cha mất, tóc mây Nguyệt Ánh biếng chải, trâm ngọc biếng cài, oanh vàng lặng im, thấy vậy thân mẫu lo lắng, liền cho tiền lũ trẻ mục đồng bày trò cho Nguyệt Ánh vui. Một chiều, lũ trẻ chôn trâu bày trò “mặt trắng, mặt đỏ” đưa cầm gốc dưa, đưa cầm mo cau chơi trò “tinh, tinh... phập”. Nguyệt Ánh đang buồn bỗng thấy vui, cười ngất ngây cho đến lúc lịm đi... Hương chức trang Quang Lang thấy vậy liền tức tốc về kinh báo tin dữ cho vua. Vua Trần Anh Tông vô cùng thương xót liền sai bộ Lễ về trang Quang Lang làm lễ an táng, lại sai bộ Công về xây làng mộ, đền thờ, vua sắc phong “Nhất truy phong Từ ý Thái hòa Đệ tam cung phi Linh ứng Tôn thân”, sắc cho làng Quang Lang hương khói phụng thờ “bà chúa Muối”...

**Bà Tạ Thị Thảo, 86 tuổi, thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy**



Trong quá trình sưu tầm tư liệu dân gian về các tục lệ thờ cúng bà chúa Muối từ năm 1990 đến năm 2000, tôi cùng nhiều cán bộ văn hóa của huyện, của tỉnh đã dày công phục dựng lễ

**Ông Nguyễn Khắc Hồi Xuân, hậu duệ đời thứ 23, đại diện dòng tộc Nguyễn Khắc, thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy**



hội, trò diễn xướng dân gian mùa “Ông Đùng, bà Đà”, rước nước, reo ống... và nhiều nghi lễ thực hành tín ngưỡng khác liên quan đến tục thờ bà chúa Muối, Đệ tam cung phi của vua Trần Anh Tông.

**Ông Nguyễn Hữu Nam, trưởng tộc họ Nguyễn Hữu, thôn Quang Lang Đông, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy**



Mới đây, bằng nguồn vốn xã hội hóa, từ đường Nguyễn Khắc thờ song thân phụ mẫu bà chúa Muối Đệ tam cung phi Nguyễn Thị Nguyệt Ánh tại thôn Quang Lang Đông cũng

được xây dựng mới trên nền đất từ đường cũ vốn nhỏ hẹp và xuống cấp, góp phần khôi phục, phát huy lịch sử văn hóa truyền thống của làng Quang Lang nói riêng và xã Thụy Hải nói chung.

Cụ tổ Nguyễn Hữu chúng tôi chính là người có công phát hiện khúc gỗ trôi dạt trên sông Diêm Hộ có thi thể đại tướng quân Nguyễn Quang Lại bám vào, cụ hô hào dân

làng ra vớt và làm lễ an táng cho đại tướng quân. Khúc gỗ được tạc tượng đại tướng quân thờ trong miếu Ba Thôn.

Làng Quang Lang tuy nhỏ về quy mô nhưng đậm đặc thiết chế và tầng sâu trầm tích văn hóa. Làng có miếu Ba Thôn (di tích lịch sử cấp quốc gia) thờ Nguyễn Quang Lại một tướng tài triều Đinh đã từng cùng các tướng tài giỏi khác phò Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân thống nhất “Tinh hải quân” (tên gọi nước ta thời Bắc thuộc) và được phong giữ chức Thủy đạo đại tướng quân. Trong một lần cùng Đinh Bộ Lĩnh truy đuổi tàn quân của Kiều Công Hãn ông đã mất tích; vài ngày sau, thi thể ông trôi về cửa biển Diêm Hộ rồi được người dân làng chài trang Quang Lang vớt lên chôn cất và thờ cúng. Theo thân phả, Nguyễn Quang Lại là con trai duy nhất của gia đình họ Nguyễn tên húy cha là Đạo và thân mẫu Dương Thị Hòa, người trang Thịnh Liệt, huyện Tiên Phong, tỉnh Sơn Tây.



# PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ  
Thành phố Thái Bình

Từ phía cổng đồn Nguyễn đi ra, Đa lếch thếch gánh đôi quang chùng quét đất, hai rổ đầy ruột bí, rau già. Nghe bạn gọi, Đa bước vội người chao về phía trước. Ném toang đôn gánh xuống đất, Đa moi ở cặp quần ra đồng hào, len sấn vào giữa đám trẻ:

- Bán cháu một hào, ông kẹo ơi!

Đoạn kẹo bằng gang tay nằm trong tay Đa. Nó cấu cho mỗi bạn một tí, kẹo dẻo không dứt. Ông kẹo kéo lại trở tài, gõ tách tách mấy cái, những mẩu kẹo ngấn ngùn bằng đốt ngón tay gãy ra. Các cậu bé cười tí mắt, chìa tay nhận mỗi cậu một mẩu.

Đa cầm mẩu kẹo mút mút cho được lâu, mắt nhìn mấy thằng ngụy cuộn sợi kẹo dài như cuộn len ấn vào mồm nhai phúng phịu.

Đám ngụy mua kẹo xong tản mát, mỗi thằng một ngả. Mấy chú bé tò ra đuổi những con trâu đang mon men xuống ruộng vật lúa.

Đa chống đôn gánh, nói với ông kẹo kéo:

- Chúng nó rào lại đồn, anh Phụ ạ! Sáu hàng dây thép gai cọc sắt. Dưới chân gài mìn.

- Để ý xem nó gài thế nào. Đo đạc cẩn thận...

- Mìn mới lắm. Nó bảo đưa từ Tây sang.

Phụ lắc chuông leng keng, mắt về về mấy thằng ngụy đứng tựa lưng ở thành cầu Nguyễn, miệng hỏi Đa:

- Có thấy nó nói gì làng ta không?

- Nó cấu lắm. Nó bảo phải cho ăn bom.

- Bám sát xem. Có gì báo ra ngay!

Trong hàng phố có mấy thằng ngụy đi ra, mặt đỏ gay. Đa kêu đầu đôn gánh vào óc quang, kéo rê đôi rổ đi. Phụ cấp khay kẹo, tay lắc chuông trở lại phía Gôi.

Ngay khi có hàng phố tại đây, anh Chuyển cho Đa vào giả làm người ở để nắm tình hình địch. Đa đã được anh Đức, bộ đội 88 huấn luyện về công tác quân báo cùng với hơn chục bạn nhỏ nữa. Các bạn tỏa ra, làm con nuôi, làm con ở cho vợ lính ngụy, bám chặt các đồn giặc từ thị xã đến Cầu Vật, vòng sang Cống Vực, Đình Thượng... Anh Phụ, tổ trưởng quân báo, cấp khay kẹo đi lang thang dọc đường 10, thu nhận tin tức hàng ngày.

Đa bị ông hàng phố coi như người ở thật, vì Đa ăn cơm mặc áo của ông. Những lúc Đa chậm chạp, ông mắng như té nước vào mặt:

- Mày có nghe lộn rít không đấy, thằng kia. Mày bận làm vương làm tướng gì mà chưa cho nó ăn, hở?

- Nhanh nhanh lên. Có mấy cái bát mà mày ngậm mãi ngoài cầu ao!

Đa tức lắm, nhưng không dám cãi lại. Sợ bị chủ đuổi, không làm được nhiệm vụ chính của mình. Có lần Đa đòi đổi đi Đông Các. Anh Chuyển không cho, khuyên Đa kiên trì chịu đựng. Đa đã quen người quen việc, bỏ đi thì uống công.

Chỉ ít lâu sau, ở đây Đa đã làm quen với bọn người nấu bếp trong đồn. Họ giấu những con cá, miếng thịt vào nồi hông nước gạo của Đa, đưa ra bán cho ông hàng phố, lấy tiền tiêu riêng. Gạo, mì chính, dầu lạc, nước mắm cũng thế. Cửa giặc lấy bao nhiêu chả được. Đa trở thành người rất cần cho họ. Đa sẵn sàng làm việc ấy, đánh đổi lấy sự ra vào cổng đồn được dễ dàng. Hàng ngày, Đa vào vò vét rau già, nước gạo về cho ông chủ nuôi lợn. Lúc đầu, Đa chỉ quen bọn nấu bếp, dần dà quen cả bọn

lính. Bọn này đi càn về cướp bóc được cái gì đều nhờ Đa đem bán, lấy tiền cho gái... Đa quen mặt biết tên hơn trăm thằng ngụy ở đồn Nguyễn. Thỉnh thoảng chúng đổi một ít quần, Đa nhanh chóng làm quen với những đứa mới về.

Hôm ấy có bọn công binh ở thị xã về rào thêm mấy hàng dây thép gai quanh đồn. Đa mượn điếu, chẻ đóm đem ra tận chỗ chúng làm. Chúng sai Đa mua thuốc lá, mua diêm. Đa co đôi cẳng chạy thoảng theo sự sai khiến của chúng.

- Cu con ơi! Cầm cái choòng lại đây cho tao!

- Xem ai có thuốc ngon xin cho tao mấy điếu, mày!

Đa xin nước mưa cho chúng nó. Đường viên, chanh viên, pha loãng uống như nước chanh quả. Làm xong những việc chúng sai phái, Đa xem chúng đặt mìn, rào giậu... Đa nhớ từng hàng rào cách nhau bao nhiêu. Mìn chúng đặt thưa, đặt dày thế nào...

Một tên ngụy trẻ nhặt quả mìn từ trong thùng ra. Đa lò dò lại cúi đầu xem. Tên ngụy bất thành linh giò quả mìn vào mũi Đa và kêu: "Này, nó nổ!". Đa giật mình lùi vội ra. Tên ngụy cười hênh hếch. Nó đùa.

Đa ngồi xem nó đặt mìn rồi hỏi vật:

- Mưa làm thối mìn không chú?

- Thối sao được. Vô dầy thế này, sơn kỹ, nước không thấm được.

- Không gài nữa, lấy lên được không?

- Được! Muốn lấy lên thì phải gài chỗ này lại, cho cái chốt này không đề kim hỏa xuống.

Đa lùi lại phía sau, chờ xem gài quả khác... Phải xem kỹ cách gài để nói lại với anh Chuyển.

Bỗng ở phía cửa hàng có tiếng quát:

- Đa! Thoảng một cái đã xéo đầu rồi?

\*  
\* \*

Những cây cau già cao vút ở vườn chùa Sông ngã bóng xuống sân thành những vạch dài thẳng tắp. Mấy cây ngâu lâu năm tạo hình như mâm xôi lớn. Lửa hoa đại trà chín vàng như kê rắc, thoảng thoảng đưa hương, làm dịu cái không khí oi nực của chiều hè. Sau bức tường xây, dăm bảy cành lựu mềm mại trở những bông hoa rực như lửa đỏ.

Bà cụ Nếp từ phía Tăng về, vào ngay nhà Tuyên, báo tin đồng chí tỉnh ủy xuống thăm xã nhà.

Tuyên được đồng chí Thế cho biết việc này từ hôm qua. Đồng chí Đặng Tính<sup>(1)</sup>, Bí thư Tỉnh ủy mới của Thái Bình. Anh quê đầu ở Hà Đông, Hà Nội. Được Đảng điều về đây, giữa lúc giặc đánh phá khắp tỉnh, dựng lên hơn trăm đồn bốt... Tuyên chưa biết anh thế nào. Anh Ba Ngọ, Bí thư Tỉnh ủy cũ thì người cao cao gầy gầy, tính nóng như lửa. Sau đợt vật lộn với giặc đầu năm nay anh ốm nặng.

Tuyên ra đón ở cổng chùa.

Một lúc sau, từ cổng hậu làng Tăng, một người quần xắn ống thấp, ống cao, hai tay xách hai cái chai, đi vội vội như mua rượu về ăn giỗ. Đi sau dăm bước là một người dong dong cao, cấp cái rổ bẹ, giống như anh lái buôn bông vắn qua lại vùng này.

(còn nữa)



Ảnh minh họa

(1): Đồng chí Đặng Tính, khu ủy viên, chính ủy mặt trận 5, sau này là chính ủy bộ đội Trường Sơn, đã hy sinh vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

**HỘP THƯ BẠN ĐỌC**



Tuần qua, tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như: Vũ Đông (Đài TTTT Kiến Xương); Trần Hiền, Đỗ Hà, Hồng Thắm (Đài TTTT Tiên Hải); Tiên Dung (Đài TTTT Vũ Thu); Cao Bá Khoát (Vũ Thu); Nguyễn Công Liêm (thành phố Thái Bình); Lê Thị Hồng Châu, Lê Văn Trường, Trần Thị Thùy Linh (Sóc Trăng); Lê Anh Phong (Thành phố Hồ Chí Minh); Tịnh Bình (Tây Ninh); Nguyễn Thị Hải (Hà Nội); Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Phan Thành Minh (Đà Lạt); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Mai Mộng Tường (Đà Nẵng); Thanh Hoàng (Cần Thơ)...

Hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), tuần qua tòa soạn nhận được nhiều tin, bài, ảnh, thơ, bút ký, truyện ngắn về chủ đề này. Điển hình như tác giả Nguyễn Thị Hải có

bài "Cô giáo của tôi" kể về những kỷ niệm sâu sắc của mình với cô giáo từ thời học tiểu học. Dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến tết cổ truyền của dân tộc, song có nhiều tác giả đã gửi tin bài, thơ, câu đối cộng tác với số báo xuân Canh Tý 2020 viết về Đảng, Bác Hồ kính yêu, mùa xuân, về đổi mới của đất nước. Điển hình tác giả Mai Mộng Tường gửi nhiều thể loại phong phú như thơ, câu đối tết, bút ký, trao đổi... Trong đó có các bài thơ: "Chào xuân Canh Tý", "Mùa xuân về thật rồi", "Dáng xuân", "Duyên xuân", "Ấm áp xuân về", "Trời đất giao mùa"; tiểu phẩm "Tuổi Tý thật tuyệt"; bút ký "Đảng và mùa xuân dân tộc"...

Ngoài ra, tòa soạn Báo Thái Bình còn nhận được các tin, bài, ảnh cộng tác về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Điển hình, tác giả Tiên Dung đưa tin Vũ Thu: Ứng dụng mô hình đê mốt sinh học trong chăn nuôi bò tại xã Vũ Hội. Đê mốt được làm bằng các nguyên liệu: trấu, mùn cưa, vỏ lạc, xơ dừa,

lõi ngô,... độ dày đê mốt từ 30 - 40cm; sử dụng chế phẩm EM phun đều lên nguyên liệu; đậy kín mặt bằng bằng bạt hoặc nilon trong 1 tuần để đê mốt lên men vi sinh. Sau đó thả bò vào chuồng để chăn nuôi như bình thường. Chăn nuôi bò theo mô hình ứng dụng đê mốt sinh học có thể tiết kiệm được lượng nước, thuốc thú y cũng như nhân lực bởi người chăn nuôi không cần dùng nước để rửa chuồng, nước chỉ được dùng để phun tạo độ ẩm nền chuồng. Trong đê mốt chứa các vi sinh vật có lợi luôn hoạt động và sinh nhiệt sẽ ức chế và tiêu diệt vi khuẩn có hại, làm ấm cho bò, giúp tăng khả năng kháng bệnh của bò, người chăn nuôi hạn chế phải sử dụng đến thuốc thú y. Tác giả Hồng Thắm đưa tin: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Hải hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo. Theo đó, 70 phụ nữ nghèo của huyện đã được hỗ trợ mỗi người 50 con gà giống đã được tiêm phòng vắc-xin đầy đủ; được tư vấn cách chăm sóc và phòng một số bệnh ở gà để các hội viên chăn nuôi, phát triển sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Trong tuần, tòa soạn tiếp tục nhận được bài dự thi viết về "người Thái Bình, đất Thái Bình", điển hình như tác giả Cao Bá Khoát có bài "Chuyện

về cựu chiến binh Trần Xuân Sánh" viết về một gia đình có truyền thống cách mạng và hiếu học nổi bật ở thành phố Thái Bình. Tác giả Nguyễn Công Liêm có bài: "Thanh niên xung phong một thời hòa ca mở đường" viết về những chiến công, cống hiến hy sinh của thanh niên xung phong đến từ khắp các địa phương trong tỉnh Thái Bình. Họ đã có mặt ở tất cả các trọng điểm, các cung đường, các liên tọa độ, những địa danh lịch sử và họ đã "hòa ca mở đường", góp phần làm nên chiến thắng mùa xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tin, bài, ảnh, thơ, truyện... cộng tác của các bạn đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo giấy. Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trần trọng!

**3 KHÔNG ĐƯỜNG HÓA HỌC, CHẤT BẢO QUẢN, MÀU TỔNG HỢP**

**Biba Bibô**  
Sữa gạo

Rice MILK

Dinh dưỡng từ thiên nhiên

www.huongsen.com.vn

**CÔNG TY TNHH TM & SX NỘI THẤT GIANG NGỌC**  
45 TRẦN THỦ ĐỘ, PHƯỜNG TIỀN PHONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Website: www.giangngoc.com.vn - Email: vananh.pham@giangngoc.com.vn  
Tel: 02273. 842.149 - Hotline: 0913.530.946

**Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nữ bán lẻ**

**NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:**  
Cung cấp các thiết bị nội thất, thiết bị y tế, dụng cụ chế phẩm môi trường, thiết bị tin học, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

**Nội thất Giang Ngọc bừng sáng không gian của bạn**